



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

- ฝ่ายพันธมิตรของประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรก

๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- กฎหมายต่อต้านการทุจริตจะได้รับการพิจารณาแก้ไขใหม่อีกครั้ง

๑. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน : ฝ่ายพันธมิตรของประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรก (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยเป็นการเลือกสมาชิกรัฐสภารอบแรก (Parliamentary elections) และการเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในสภาผู้ชำนาญการ (Assembly of Experts) ซึ่งจะมีบทบาทในการเลือกบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดอิหร่าน (Supreme Leader) คนต่อไป การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรก ภายหลังจากการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ (Nuclear deal) และการยกเลิกการคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินแก่อิหร่านที่กำลังทยอยยกเลิกไป จึงถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลอิหร่านจะได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนและกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ประกาศผลการนับคะแนนเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ระบุว่าฝ่ายพันธมิตรของประธานาธิบดีโรฮานี ได้แก่ ผู้สมัครที่สนับสนุนแนวทางการปฏิรูป (Reformists) และพรรค List of Hope ได้รับเลือกตั้งเป็นจำนวนมากถึง ๓๐ ที่นั่งเฉพาะในกรุงเตหะราน แต่ได้สูญเสียคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งนอกเมืองหลวง อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารอบแรกสำหรับสมาชิกสภาทั้งหมดจำนวน ๒๙๐ ที่นั่ง มีผลสรุปคือ พรรค Principlist ได้รับชัยชนะร้อยละ ๕๐ ผู้สมัครที่สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๔๔ และผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๖ และสำหรับเขตที่เหลือจำนวน ๓๔ เขต จะจัดการเลือกตั้งรอบสองขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

สำหรับผลการเลือกตั้งบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในสภาผู้ชำนาญการนั้น กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ประกาศผลการเลือกตั้งเฉพาะในกรุงเตหะราน ระบุว่า ประธานสภาที่ปรึกษาผู้นำสูงสุด (Expediency Council) และอดีตประธานาธิบดีของอิหร่านคนที่ ๔ นายอักบาร์ ฮะเซมิ ราฟซันจานี ได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่หนึ่ง นาย Mohammad Aqa Emami Kashani ผู้นำการสวด และประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานีได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่สองและสามตามลำดับ

ประธานาธิบดีโรฮานี ได้แสดงความขอบคุณประชาชนชาวอิหร่านที่ได้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้อย่างท่วมท้นว่าเป็นการช่วยกำหนดอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและศักดิ์ศรีของประเทศ และประชาชนชาวอิหร่าน ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นใด ก็ว่าประชาชนชาวอิหร่านได้แสดงเจตนารมณ์และอำนาจของตนเพื่อเลือกรัฐบาลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นแล้ว ตนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทุกคนเพื่ออนาคตที่ดีของอิหร่านต่อไป

ที่มา : <http://www.nytimes.com/2016/02/29/world/middleeast> (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
<http://en.parliran.ir/includes> (๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : กฎหมายต่อต้านการทุจริตจะได้รับการพิจารณาแก้ไขใหม่อีกครั้ง (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะนำกฎหมายต่อต้านการทุจริตมาปรับแก้ไขใหม่อีกครั้งเพื่อควบคุมองค์การต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ สมาชิกสภาได้มีการอภิปรายทบทวนการใช้อำนาจขององค์การต่อต้านการทุจริต (The Corruption Eradication Commission หรือชื่อเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK) ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะมีผลให้องค์การนี้ไม่สามารถรับมือต่อสู้กับปัญหาการทุจริตรับสินบนของประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอีกต่อไป จากการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตและ KPK เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ขอร้องให้รัฐสภาเร่งการอภิปรายประเด็นดังกล่าวชั่วคราว

อนึ่ง ในบรรดาข้อเสนอของสมาชิกรัฐสภา ประการหนึ่งนั้นได้เสนอให้จำกัดอำนาจของ KPK ในการสืบสวนในทางลับโดยต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของบุคคลผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและการจัดตั้งหน่วยเฝ้าติดตามพิเศษ เนื่องจากการดักฟังโทรศัพท์ได้กระทำขึ้นโดยมิได้มีการประสานงานกันหรือการแสดงความรักชอบอย่างกระจ่างชัด การปรับแก้ไขกฎหมายใหม่จึงควรกำหนดให้องค์การดังกล่าวกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานดักฟังโทรศัพท์ที่เป็นมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นด้วยกับความจำเป็นของ KPK ที่จะจ้างผู้สอบสวนอิสระ ในขณะที่รัฐสภายามที่จะจำกัดการใช้อำนาจขององค์การโดยให้เป็นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานอัยการสูงสุด

ในขณะที่นาย Agus Rahardjo หัวหน้าองค์การ KPK ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้แสดงทัศนะด้วยความไม่พอใจว่า หากการปรับแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นกฎหมายใหม่แล้ว ตนจะขอลาออกจากตำแหน่ง เพราะองค์การคงจะถูกลดอำนาจในการจับกุมคุมขัง ทั้งนี้ KPK เคยเป็นองค์การซึ่งมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในด้านการต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่เมื่อปีที่แล้วได้ประสบภาวะวิกฤตอย่างหนัก เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมบุคคลระดับสูงของ KPK จำนวน ๓ คน และมีอีกหลายกรณีที่ทำให้การดำเนินงานขององค์การต้องหยุดชะงักลง อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายหวังจะได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีวิโดโด ผู้ซึ่งเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปี ๒๕๕๗ ที่จะขจัดปัญหาการทุจริตและทำให้อินโดนีเซียเป็นที่ไว้วางใจของนักลงทุนได้มากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙, หน้า ๕

<http://www.reuters.com/article/us-indonesia> (วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒ มีนาคม ๒๕๕๙